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สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 
 
สรุป และอภิปรายผลการศึกษา 
 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.) ศึกษาระบบงานบริหาร
เวชภัณฑของหนวยบริการปฐมภูมิ ในเขตอําเภอเมืองลําพูน 2.) ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานบริหารเวชภัณฑของหนวยบริการปฐมภูมิ ในเขตอําเภอเมืองลําพูน และ 3.) ศึกษาความรู 
และทัศนคติของบุคลากรสาธารณสุขตอระบบงานบริหารเวชภัณฑของหนวยบริการปฐมภูมิในเขต
อําเภอเมืองลําพูน โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพรวมกัน เก็บรวบรวมขอมูลเชิง
ปริมาณ โดยใชแบบสอบถามในกลุมบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมดที่รับผิดชอบงานบริหารเวชภัณฑ
ในเรื่องการเบิก-จายเวชภัณฑหรือเก็บรักษาเวชภัณฑ จากการสํารวจพบวาทั้งหมดมีจํานวน 30 คน 
และสํารวจการปฏิบัติงานหนวยบริการปฐมภูมิทั้ง 17 แหง รวมท้ังศึกษาจากเอกสารการเบิก
เวชภัณฑตั้งแตปงบประมาณ 2550 ถึงเดือนมีนาคม ปงบประมาณ 2551 และเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ
โดยการสนทนากลุมในกลุมผูที่รับผิดชอบหลักงานบริหารเวชภัณฑของหนวยบริการปฐมภูมิ 
จํานวน 17 คน วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลคุณภาพดวยการวิเคราะหแบบอุปนัย  

ระบบบริหารเวชภัณฑของหนวยบริการปฐมภูมิ ประกอบดวยกระบวนการดานการ
เบิกจายเวชภัณฑและเก็บรักษาเวชภัณฑ ซ่ึงมีขั้นตอนการดําเนินการตามระบบ โดยไดเก็บขอมูล
เกี่ยวกับระบบงานบริหารเวชภัณฑทั้งจากแบบสอบถามและการสนทนากลุม พบวาลักษณะทั่วไป
ของบุคลากรในการศึกษาครั้งนี้ เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุโดยเฉลี่ย 40.6 ป จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ดํารงตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน นักวิชาการสาธารณสุข 
และเจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข และเมื่อพิจารณาอายุการทํางานของกลุมตัวอยางโดยเฉลี่ย 
18.3 ป เปนชวงระยะเวลาที่ทําใหบุคลากรมีประสบการณในการทํางานพอสมควร ซ่ึงสัมพันธกับ
อายุโดยเฉลี่ย แตเมื่อพิจารณาระยะเวลาที่รับผิดชอบงานบริหารเวชภัณฑในหนวยบริการปฐมภูมิ
พบวาต่ํากวา 10 ป สอดคลองกับกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน อาจมา
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จากการที่ในหนวยบริการปฐมภูมิเจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุขที่เปนหัวหนาหนวยบริการปฐม
ภูมิ จะมอบหมายใหเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชนเปนผูรับผิดชอบงานบริหารเวชภัณฑ  

ในสวนระบบงานบริหารเวชภัณฑของหนวยบริการปฐมภูมิในเขตอําเภอเมืองลําพูนใน
ปจจุบัน พบวาสวนใหญมีความคิดเห็นวาระบบการเบิก-จายเวชภัณฑที่มีอยูแลวเปนระบบทีด่ ีทัง้ใน
เร่ืองของการกําหนดแผนการเบิกเวชภัณฑลวงหนา การกําหนดรอบการเบิกซึ่งจากสวนนี้จะเปน
การชวยควบคุมปริมาณคงคลังของหนวยบริการปฐมภูมิไมใหมากเกินไป สอดคลองกับผล
การศึกษาที่พบวาหนวยบริการปฐมภูมิสวนใหญมีการควบคุมการเบิกจายเวชภัณฑใหมีจํานวน
เพียงพอตอการใหบริการ และปริมาณคงคลังไมเกินอัตราการใชในระยะเวลา 3 เดือน ถึงรอยละ 
94.1 นอกจากนี้ยังพบวาการจัดสงเวชภัณฑจากโรงพยาบาลแมขายใหแกหนวยเบิก เปนการเพิ่ม
ความสะดวกแกหนวยบริการปฐมภูมิ และเปนการลดภาระงานของเจาหนาที่ แตอยางไรก็ตามยัง
พบปญหาในสวนของการเบิกเวชภัณฑแลวไมไดตามที่ตองการ ทําใหเปนสาเหตุของการเบิก
ฉุกเฉินที่พบในอัตราสูงซึ่งกอใหเกิดปญหาการบริหารจัดการทั้งโรงพยาบาลแมขายและหนวย
บริการปฐมภูมิ และยังพบอีกวาการเบิกฉุกเฉินยังไดรับเวชภัณฑชาไมทันกับความตองการ 
เนื่องจากตองรอขั้นตอนตามระบบ  

ในการปฏิบัติงานบริหารเวชภัณฑมีการเก็บขอมูลควบคูกัน จากแบบสอบถามและการ
สํารวจพบวาผลที่ไดเปนไปในทิศทางเดียวกัน คะแนนดานการเบิก-จายเวชภัณฑสูงกวาดานการเกบ็
รักษาเวชภัณฑ โดยคะแนนจากการตอบแบบสอบถามที่บุคลากรสาธารณสุขเปนผูตอบเองจะมี
คะแนนมากกวาที่ผูศึกษาทําการสํารวจในทุกเรื่อง หนวยงานปฐมภูมิสวนใหญปฏิบัติงานครบถวน
ในเรื่องการเบิก-จายเวชภัณฑตามระบบ FIRST IN FIRST OUT มีการคํานวณอัตราการใช
เวชภัณฑประกอบการเบิกเวชภัณฑ มีการสุมตรวจนับเวชภัณฑคงคลังอยางนอยปละ 1 คร้ัง
สอดคลองกับขอมูลจากการสนทนากลุมที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญในการควบคุมปริมาณคงคลัง 
นอกจากนี้ยังพบวามีการรายงานมูลคาการใชเวชภัณฑและวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาทครบถวน 
แตปญหาที่พบ คือ มีการเบิกฉุกเฉินในอัตราสูง จํานวนครั้งการเบิกฉุกเฉินรอบ 6 เดือน เฉลี่ยคิด
เปนรอยละ 30.9 เทียบกับจํานวนครั้งการเบิกเวชภัณฑรวม ทําใหทางโรงพยาบาลแมขายตองเกิด
ปญหาในดานการบริหารจัดการระบบบริหารเวชภัณฑ และหนวยบริการปฐมภูมิเองเกิดปญหา
ความไมตอเนื่องในการใหบริการ ผูรับบริการไมไดเวชภัณฑที่จําเปนในการรักษา  

แตอยางไรก็ตามมีขอมูลการปฏิบัติงานจากแบบสอบถามและการสํารวจบางขอไม
สอดคลองกัน โดยจากแบบสอบถามพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาการเบิก-จายเวชภัณฑเบิก
ตามกําหนดรอบเบิก แตจากการสํารวจพบวาหนวยบริการปฐมภูมิทุกแหงมีการเบิกนอกเหนือจาก
รอบเบิกปกติ ทุกหนวยบริการปฐมภูมิมีการเบิกฉุกเฉิน และในสวนบัญชีควบคุมการเบิก-จาย
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เวชภัณฑ (Stock Card) จากสํารวจพบวาไมเปนปจจุบันแตจากแบบสอบถามสวนใหญกลับเห็นวา
บัญชีควบคุมการเบิก-จายเวชภัณฑมีความเปนปจจุบันแลว ซ่ึงจากการสนทนากลุมในการลงบัญชี
ควบคุมการเบิก-จายเวชภัณฑบุคลากรผูรับผิดชอบสามารถทําไดอาทิตยละครั้ง เนื่องจากบุคลกรมี
ไมเพียงพอ ภาระงานของบุคลกรในหนวยบริการปฐมภูมิมีมาก แตตามมาตรฐานสํานักพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพในการลงบัญชีควบคุมการเบิก-จายเวชภัณฑ ตองทําใหเปนปจจุบัน เพื่อเปน
การตรวจสอบเวชภัณฑเวชภัณฑคงคลังใหตรงกับบัญชีควบคุมการเบิก-จายเวชภัณฑและฐาน
ขอมูลคอมพิวเตอร ปองกันเวชภัณฑสูญหาย  

ในสวนการเก็บรักษาเวชภัณฑของหนวยบริการปฐมภูมิ ผลการสํารวจพบวามีการจัดเก็บ
เวชภัณฑแบงเปนสัดสวนตามประเภทของเวชภัณฑ มีการเรียงเวชภัณฑเปนหมวดหมูโดยสวนใหญ
จัดเรียงตามตัวอักษร มีบางแหงที่จัดเรียงตามฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในสวนคลังยายอยที่เตรียมจาย
ใหแกผูมารับบริการ เพราะสะดวกในการหยิบใชและใหคําแนะนํา และยังเปนไปตามระบบ FIRST 
IN FIRST OUT ซ่ึงการจัดเรียงเวชภัณฑของหนวยบริการปฐมภูมินี้สอดคลองกับขอมูลจากการ
สนทนากลุมที่กลุมตัวอยางเห็นถึง ประโยชนของการเก็บรักษาเวชภัณฑที่เปนระเบียบเรียบรอยชวย
ในการชวยในการหยิบใชไดสะดวก และจากการสํารวจยังพบวาหนวยบริการปฐมภูมิมีการ
จัดระบบเวชภัณฑหมดอายุโดยใชระบบรหัสสี และหากมีเวชภัณฑใกลหมดอายุ หนวยบริการปฐม
ภูมิจะใชระบบบริหารจัดการโดยใหหนวยบริการปฐมภูมิอ่ืนที่มีอัตราการใชเวชภัณฑสูง นํา
เวชภัณฑดังกลาวไปใช  

แตจากการสํารวจการปฏิบัติงาน พบปญหาในการเก็บรักษาเวชภัณฑของทุกหนวยบริการ
ปฐมภูมิ คือ ไมมีการจัดทําผังหรือคูมือการจัดเก็บเวชภัณฑของหนวยบริการปฐมภูมิ ซ่ึงจากการ
สนทนากลุมบุคลากรบางสวนเห็นวาเนื่องจากปริมาณเวชภัณฑในหนวยบริการปฐมภูมิมีนอย อีก
ทั้งบุคลากรไมเพียงพอ จึงทําใหไมมีเวลาในการจัดทําผังหรือคูมือการจัดเก็บเวชภัณฑ แตก็นํา
มาตรฐาน 5ส มาชวยในการบริหารจัดการเบื้องตน ซ่ึงหากมีการจัดทําผังหรือคูมือการจัดเก็บ
เวชภัณฑก็จะชวยในเรื่องของความสะดวกในการใช และใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
นอกจากนี้จากการสํารวจยังพบวาหนวยบริการปฐมภูมิสวนใหญไมมีรายชื่อเวชภัณฑที่ตองเก็บใน
ตูเย็นและขอกําหนดในการบริหารจัดการยาแชเย็นกรณีเกิดไฟฟาดับ ซ่ึงสาเหตุอาจมาจากการขาด
การนิเทศงานของเภสัชกรโรงพยาบาลแมขาย เพราะเภสัชกรผูรับผิดชอบมีจํานวนไมเพียงพอ
สอดคลองกับการศึกษาของเมธาวี พงษพิพัฒนและคณะ (2548) ที่ไดศึกษาบทบาทหนาที่ของ    
เภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนในหนวยบริการปฐมภูมิเขตภาคเหนือ ซ่ึงพบปญหาการปฏิบัติงาน
เนื่องจากมีเภสัชกรไมเพียงพอ และการขาดการประสานงานในองคกรหรือทีมในการรักษาผูปวย 
นอกจากนี้การขาดการบริหารจัดการยาแชเย็น อาจเกิดจากการขาดการอบรมความรูในเรื่องการ
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จัดเก็บเวชภัณฑ ซ่ึงเห็นไดจากคะแนนความรูของบุคลากรในเรื่องการเก็บเวชภัณฑในตูเย็นตอบถูก
เพียงรอยละ 47.1 หรือบุคลากรในสถานบริการขาดความเอาใจใสในการดูแล สอดคลองกับ
การศึกษาของกรรณิการ วิสุทธิวรรณ และคณะ (2550) ซ่ึงพบวาเจาหนาที่ในสถานบริการขาดการ
เอาใจสูดูแลระบบลูกโซความเย็น ซ่ึงในการขาดระบบบริหารจัดการยาแชเย็นนั้นอาจสงผลกระทบ
ตอคุณภาพของยา มีผลตอประสิทธิภาพของการรักษาหรือการสรางเสริมภูมิคุมกันได  

นอกจากนี้จากการสํารวจยังพบปญหาวาไมมีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท และ
แอลกอฮอล เนื่องจากกลุมตัวอยางเห็นวาเวชภัณฑดังกลาวในหนวยบริการปฐมภูมิมีจํานวนนอย 
ไมเพียงพอที่จะแยกเก็บตางหาก และมีขอจํากัดในเรื่องของสถานที่เก็บจึงไมสามารถแยกเก็บได 
และยังสํารวจพบวายังมีปญหาในเรื่องการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของคลังเวชภัณฑ ซ่ึงยัง
ปฏิบัติไมครบถวน โดยไมมีระบบการเก็บรักษากุญแจ ซ่ึงจากปญหาดังกลาวอาจทําใหเกิดเวชภัณฑ       
สูญหาย และหนวยบริการอาจเกิดความเสี่ยงในการเก็บรักษาเวชภัณฑ ในสวนของการควบคุม
อุณหภูมิของหองเก็บรักษาเวชภัณฑแมวาผลจากการสํารวจ หนวยบริการปฐมภูมิสวนใหญรอยละ 
70.6 พบวาอุณหภูมิไมเกิน 30 องศาเซลเซียสโดยทําการสํารวจในชวงเดือนมีนาคม แตจากการ
สนทนากลุมซึ่งเปนชวงเดือนเมษายน เกือบทุกหนวยบริการปฐมภูมินําเสนอประเด็นปญหาเกี่ยวกับ
อุณหภูมิที่สูงของหองเก็บเวชภัณฑ เนื่องจากไมมีงบประมาณในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จึงทํา
ใหไมสามารถควบคุมอุณหภูมิหองเก็บเวชภัณฑใหอยูในสภาวะที่เหมาะสม ซ่ึงอาจสงผลตอ
คุณภาพของเวชภัณฑ ทําใหผูมารับบริการอาจไดรับเวชภัณฑที่ไมมีคุณภาพ สงผลตอประสิทธิภาพ
ในการรักษา 

นอกจากนี้ในการสนทนากลุมทําใหทราบถึงปญหาในการเบิก-จายเวชภัณฑของหนวย
บริการปฐมภูมิ ทั้งในเรื่องแบบฟอรมการเบิกเวชภัณฑไมเปนปจจุบัน หนวยบริการปฐมภูมิไม
สามารถเบิกเวชภัณฑไดครบตามจํานวนที่ตองการ ทําใหการเบิกฉุกเฉินอยูในอัตราที่สูง และการ
เบิกฉุกเฉินยังไดรับเวชภัณฑชาไมทันกับความตองการใช ซ่ึงจากปญหาดังกลาวอาจเกิดจากการที่
ไมมีการสื่อสารซึ่งกันและกันระหวางโรงพยาบาลแมขายและหนวยบริการปฐมภูมิในการรับทราบ
ปญหาของแตละฝาย เพื่อใหมีการแกไขปญหาใหตรงจุด และโรงพยาบาลแมขายขาดระบบบริหาร
จัดการกรณีไมสามารถจายเวชภัณฑตามความตองการของหนวยบริการปฐมภูมิได สงผลกระทบตอ
การบริหารจัดการทั้งโรงพยาบาลแมขายและหนวยบริการปฐมภูมิ และที่สําคัญผลกระทบดังกลาวก็
จะตกอยูที่ผูรับบริการทําใหไมไดรับเวชภัณฑที่จําเปนในการรักษาสงผลตอโรคและคุณภาพชีวิต 
ซ่ึงขอเสนอแนะในการแกไขปญหาในการเบิกเวชภัณฑ ควรมีการเปลี่ยนแปลงใบเบิกเวชภัณฑให
เปนปจจุบัน โรงพยาบาลแมขายควรจัดใหมีระบบบริหารจัดการกรณีหนวยบริการปฐมภูมิเบิก
เวชภัณฑในรอบปกติไมได เพื่อปองกันและแกไขปญหาการเบิกฉุกเฉิน 
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ในสวนปญหาดานการเก็บรักษาเวชภัณฑของหนวยบริการปฐมภูมิซ่ึงพบปญหาความจาํกดั
ของสถานที่ทั้งในเรื่องพื้นที่การจัดเก็บเวชภัณฑไมเพียงพอ สภาพที่ตั้งของหองจัดเก็บเวชภัณฑไม
เหมาะสมและอุณหภูมิสูงเกินกําหนด สอดคลองกับผลการสํารวจการเก็บรักษายาวัณโรคในสถาน
บริการสาธารณสุขหลายแหงทางภาคใตของประเทศไทยซึ่งพบวา มีความไมเหมาะสมในเรื่องการ
เก็บรักษายาหลายประเด็น ไมวาจะเปนการเก็บยาในบริเวณที่ถูกแสงแดด ไมมีการควบคุมอุณหภูมิ 
ความชื้น ซ่ึงสันนิษฐานวาจะมีความสัมพันธกับคุณภาพยาที่ไมไดมาตรฐาน ซ่ึงอาจเปนสาเหตุ
สําคัญของความลมเหลวในการควบคุมวัณโรคที่พบเปนปญหาอยู (Rookkapan. K., et. al., 2005)   
รวมถึงจากการสํารวจในการศึกษายังพบวาหนวยบริการปฐมภูมิไมมีรายช่ือเวชภัณฑที่ตองเก็บใน
ตูเย็นและขอกําหนดในการบริหารจัดการยาแชเย็นกรณีเกิดไฟฟาดับ ซ่ึงจากปญหาดังกลาวหากการ
เก็บรักษาเวชภัณฑไมไดมาตรฐานยอมสงผลตอคุณภาพและประสิทธิภาพในการรักษาของ
เวชภัณฑสงผลตอผูรับบริการโดยตรง โดยสาเหตุของปญหาสวนหนึ่งอาจมาจากเรื่องของการ
สนับสนุนดานงบประมาณ  บุคลากรในแตละสถานบริการยังขาดความเอาใจใส (กรรณิการ วิสุทธิ
วรรณ และคณะ, 2547) และการขาดการนิเทศงานของเภสัชกรประจําแตละหนวยบริการปฐมภูมิ 
เพราะเภสัชกรผู รับผิดชอบมีจํานวนไมเพียงพอ (เมธาวี พงษพิพัฒน และคณะ , 2548)   ซ่ึง
ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาการเก็บรักษาเวชภัณฑ ควรสรางมาตรฐานรวมกันทั้งในเรื่องแบบ
ของหองเก็บเวชภัณฑรวมถึงการควบคุมอุณหภูมิหองเก็บเวชภัณฑ และการสนับสนุนดาน
งบประมาณ 

จากการสนทนากลุมพบวาอุปสรรคในการดําเนินงานบริหารเวชภัณฑ เนื่องจากการที่มี
บุคลากรนอยไมเพียงพอตอภาระงานในหนวยบริการปฐมภูมิซ่ึงมีหลายดานทั้งการรักษา ปองกัน 
ฟนฟูและสงเสริมสุขภาพ รวมถึงการประสานงานกับโรงพยาบาลแมขายเปนไปดวยความ
ยากลําบาก ซ่ึงจากอุปสรรคดังกลาวเปนปญหาที่เกิดขึ้นในเชิงระบบที่ตองมีการนําประเด็นปญหาที่
เกิดขึ้นไปรวมกันแกไข วางแผนในการดําเนินงานเพื่อพัฒนางานบริหารเวชภัณฑตอไป ทัง้นีใ้นการ
แกไขปญหาควรใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร (ประจักร  บัวผัน, 2548) และมีนโยบายที่
ชัดเจนในการจัดกรอบอัตรากําลังของบุคลากรในหนวยบริการปฐมภูมิ เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแก
ผูปฏิบัติงาน (รัตนา ยอดอานนท, 2545)  

ในสวนของความรูเร่ืองระบบงานบริหารเวชภัณฑของหนวยบริการปฐมภูมิทั้งในกลุมผูที่
ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ผูที่เคยไดรับการอบรม และผูที่รับผิดชอบหลักงานบริหารเวชภัณฑมี
คะแนนเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยคะแนนรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงความรูดังกลาวอาจเกิด
จากการอบรมหรือจากประสบการณการทํางาน โดยเมื่อพิจารณาความรูรายดานพบวาคะแนน
ความรูดานการเบิก-จายเวชภัณฑอยูในระดับปานกลางเชนกัน สอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการ
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สนทนากลุมที่พบวาการจัดอบรมสวนใหญจะเปนการจัดอบรมในระดับจังหวัด ยังไมมีการอบรม
เฉพาะเครือขายบริการสุขภาพ (CUP) ซ่ึงมีความเฉพาะเจาะจงในขั้นตอนการปฏิบัติของแตละพื้นที่ 
รวมถึงการจัดอบรมสวนใหญอาจยังไมมีเร่ืองระบบงานบริหารเวชภัณฑโดยตรง ซ่ึงผลการศึกษายัง
พบวาบุคลากรสวนใหญยังเขาใจไมถูกตองในเรื่องการรายงานการใชวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท 
ซ่ึงสาเหตุสวนหนึ่งอาจมาจากขอคําถามในแบบสอบถามไมชัดเจนรวมถึงจํานวนขอใน
แบบสอบถามมีมากเกินไปทําใหผูตอบแบบสอบถามเกิดความสับสน  

ในสวนความรูดานการเก็บรักษาเวชภัณฑพบวาคะแนนความรูอยูในระดับดี ซ่ึงความรู
ดังกลาวอาจเกิดจากประสบการณตรงจากการปฏิบัติงานทุกวัน โดยกลุมตัวอยางตอบถูกมากที่สุด
ในเร่ืองปจจัยที่มีผลตอความคงตัวของยา ถึงรอยละ 100.0  สอดคลองกับทัศนคติจากการสนทนา
กลุมที่เห็นวาการเก็บรักษาเวชภัณฑมีผลตอคุณภาพและความคงตัวของยา แตอยางไรก็ตามกลุม
ตัวอยางยังขาดความรูในเรื่องการเก็บเวชภัณฑในตูเย็นซึ่งสอดคลองกับผลการปฏิบัติงานที่หนวย
บริการปฐมภูมิไมมีรายช่ือเวชภัณฑที่ตองเก็บไวในตูเย็น จากจุดนี้โรงพยาบาลแมขายอาจตองจัดทํา
รายชื่อเวชภัณฑที่ตองเก็บไวในตูเย็น รวมถึงคูมือการบริหารจัดการยาแชเย็นใหแกหนวยบริการ
ปฐมภูมิ เพื่อใหบุคลากรในหนวยบริการปฐมภูมิมีความรูที่จะนําไปประกอบการปฏิบัติงาน ซ่ึงจาก
ผลการศึกษาอาจทําใหตองจัดใหมีการสงเสริมความรูแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหนวยบริการปฐม
ภูมิในเรื่องระบบงานบริหารเวชภัณฑในรูปแบบตางๆ ทั้งการจัดอบรมโดยเฉพาะในเครือขายพื้นที่
หรือการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน รวมถึงการนิเทศงานของเภสัชกรเสมือนเปนพี่เล้ียง
ใหแกหนวยบริการปฐมภูมิตอไป 

ในสวนของทัศนคติตอระบบงานบริหารเวชภัณฑในหนวยบริการปฐมภูมิโดยรวมพบวา
อยูในระดับปานกลาง ( x  = 71.1, S.D. = 29.4) โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยอยางยิ่งกับ
ประเด็นความสําคัญของระบบการเบิก-จายเวชภัณฑตอการใหบริการแกผูมารับบริการซึ่ง
สอดคลองกับขอมูลจากการสนทนากลุมที่เห็นวาเรื่องยาเปนเรื่องสําคัญอันดับตนที่หนวยบริการ
ปฐมภูมิใหความสําคัญ เนื่องจากเกี่ยวพันกับเรื่องสิทธิของผูปวย สามารถชวยใหมีเวชภัณฑเพียงพอ
ตอการใหบริการ ทําใหผูรับบริการไดรับยาครบถวนตามความจําเปนและยังเกิดการใหบริการที่ดี 
รวดเร็ว และปลอดภัย รวมถึงสงผลตอความพึงพอใจของผูมารับบริการ ทําใหสถานบริการเปนที่
นาเชื่อถือ และยังเปนการแสดงใหเห็นถึงการเตรียมพรอมของสถานบริการ ในการที่จะรับมือกับ
สถานการณตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามยังพบวากลุมตัวอยางสวน
ใหญเห็นดวยกับการเก็บเอกสารหลักฐานในการเบิก-จายเวชภัณฑทําใหงายตอการตรวจสอบความ
ถูกตองของคลังเวชภัณฑ คิดเปนรอยละ 56.7 ซ่ึงจากทัศนคติดังกลาวสอดคลองกับขอมูลจากการ
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สํารวจที่พบวาหนวยบริการปฐมภูมิสวนใหญมีการจัดระบบการเบิกจายเวชภัณฑที่รัดกุม รวมถึง
เก็บเอกสารหลักฐานในการเบิก-จายเวชภัณฑทุกครั้ง ถึงรอยละ 70.6  

นอกจากนี้ในประเด็นเรื่องการใชระบบคอมพิวเตอร จากแบบสอบถามกลุมตัวอยาง      
สวนใหญเห็นวาเปนการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการบริหารเวชภัณฑ คิดเปนรอยละ 60.0 
สอดคลองกับขอมูลจากการสนทนากลุมที่เห็นวาการใชระบบคอมพิวเตอรโปรแกรม HCIS 
สามารถใชควบคุมคลังเวชภัณฑไดดี ทั้งการเบิก-จายเวชภัณฑและการจัดทํารายงาน แตอยางไรก็
ตามผลการศึกษาจากแบบสอบถามพบวากลุมตัวอยางกลับเห็นวาหากใชระบบคอมพิวเตอรในงาน
บริหารเวชภัณฑก็ไมจําเปนตองทําบัญชีควบคุมการเบิกจายเวชภัณฑ (Stock Card) ถึงรอยละ 43.3 
สอดคลองกับการสนทนากลุมที่เห็นวาการใชระบบคอมพิวเตอรทดแทนการจัดทําบัญชีควบคุมการ
เบิกจายเวชภัณฑ เพื่อเปนการลดภาระงานที่ซํ้าซอน ซ่ึงไมเปนไปตามมาตรฐานสํานักพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (2547) ที่กําหนดใหมีการจัดทําบัญชีควบคุมการเบิกจายเวชภัณฑใหเปนปจจุบัน ซ่ึง
จากประเด็นดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาจากแบบสอบถามที่พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเห็น
วาการสํารวจขอมูลประกอบการเบิกเวชภัณฑกระทบกับเวลาในการใหบริการ คิดเปนรอยละ 43.3 
ซ่ึงจากการสนทนากลุมการที่บุคลากรมีความเห็นเกี่ยวกับภาระงานบางเรื่องกระทบเวลาในการ
ใหบริการหรือปนการทํางานซ้ําซอน สาเหตุอาจเนื่องมาจากการที่บุคลากรไมเพียงพอ และภาระ
งานที่มีหลายดานในหนวยบริการปฐมภูมิเปนอุปสรรคในการดําเนินงาน    

ในสวนทัศนคติตอดานการเก็บรักษาเวชภัณฑ พบวากลุมตัวอยางถึงรอยละ 70 เห็นดวย
อยางยิ่งกับประโยชนและความสําคัญของการเก็บรักษาเวชภัณฑที่ดี สอดคลองกับขอมูลจากการ
สนทนากลุมที่กลุมตัวอยางเห็นวาการเก็บรักษาเวชภัณฑที่ถูกตองเหมาะสม จะชวยรักษาคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ ความคงสภาพของยา ทําใหยาไมเสื่อมสภาพ และชวยในการหยิบใชไดสะดวก 
ถูกตอง ปลอดภัย ปองกันยาหมดอายุ และลดความเสี่ยงในการใหบริการ แตอยางไรก็ตามกลุม
ตัวอยางสวนใหญเกลับเห็นวา การจัดเก็บยาตามหลัก FIRST IN FIRST OUT มีผลตอภาระงาน
เจาหนาที่ถึงรอยละ 40.0 และการตรวจสอบภายในโดยการสุมสํารวจเวชภัณฑเปนการทํางาน
ซํ้าซอน คิดเปนรอยละ 33.3 ซ่ึงเปนไปทํานองเดียวกับทัศนคติในการเบิก-จายเวชภัณฑ 

เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาเชิงปริมาณพบวา ความรูและทัศนคติตอระบบงานบริหาร
เวชภณัฑของหนวยบริการปฐมภูมิเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ คะแนนดานการเก็บรักษาเวชภัณฑ
มากกวาคะแนนดานการเบิก-จายเวชภัณฑ อาจเนื่องมาจากการจัดอบรมสวนใหญจะเกี่ยวของกับ
เร่ืองยา ตั้งแตการใช การเก็บรักษายามากกวาเรื่องการเบิก-จายเวชภัณฑที่มีขั้นตอนการปฏิบัติ
เฉพาะเจาะจงในแตละเครือขายพื้นที่ ซ่ึงโดยปกติแลว ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติมีความ
เกี่ยวของกัน การเปลี่ยนแปลงความรูอาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานทัศนคติ และการปฏิบัติซ่ึง
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ทําใหเกิด การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานอื่นๆ ดวย (นิภา  มนูญปจ, 2528) แตขอมูลการปฏิบัติงาน
จากแบบสอบถามและจากการสํารวจพบวาคะแนนดานการเบิก-จายเวชภัณฑกลับมากกวาดานการ
เก็บรักษาเวชภัณฑ อาจเนื่องมาจากการเก็บรักษาเวชภัณฑมีองคประกอบหลายดาน ทั้งในเรื่องของ
สถานที่ งบประมาณซึ่งหนวยบริการปฐมภูมิมีจํากัด สงผลใหการปฏิบัติงานมีแนวโนมในทิศทาง
ตรงกันขามกับความรูและทัศนคติ  

ดังนั้นในการที่จะแกไขปญหาจะตองใชกลยุทธหลายอยาง ไมใชแตเพียงการอบรมให
ความรู หากตองมีการสนับสนุนที่เปนรูปธรรมใหเห็นเดนชัด ทั้งในเรื่องของการสนับสนุน
งบประมาณ กําลังคน หรือเภสัชกรพี่เล้ียงที่ใหคําแนะนําเชิงสรางสรรคและพัฒนา รวมถึงการจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อรับทราบปญหาซึ่งกันและกัน โดยอาศัยความรวมมือจากทุกฝายในการ
แกไขปญหาและพัฒนาระบบบริหารเวชภัณฑ ทั้งจากโรงพยาบาลแมขาย หนวยบริการปฐมภูมิ 
รวมถึงสํานักงานสาธารณสุขอําเภอที่จะเปนตัวกลางในการประสานความรวมมือใหเกิดขึ้นตอไป 

 
ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

ระบบงานบริหารเวชภัณฑของหนวยบริการปฐมภูมิ ในเขตอําเภอเมืองลําพูน ยังตองการ
การปรับปรุงรวมกันระหวางโรงพยาบาลแมขายและหนวยบริการปฐมภูมิ ทั้งในเรื่องการสนับสนุน
ดานบุคลากร งบประมาณ และการประสานงาน จึงควรจัดประชุมเพื่อวางนโยบายรวมกันใน       
การแกไขปญหาใหตรงจุด ระหวางโรงพยาบาลแมขายและหนวยบริการปฐมภูมิ 
 
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช 

จากผลการศึกษามีขอเสนอแนะที่สามารถนําผลการศึกษาไปใชได ดังนี้ 
 1. การพัฒนาระบบการเบิก-จายเวชภัณฑระหวางโรงพยาบาลแมขายและหนวยบริการปฐม
ภูมิ ในเรื่องการปรับปรุงใบเบิกเวชภัณฑใหเปนปจจุบัน การที่โรงพยาบาลแมขายตองจัดหา
เวชภัณฑใหเพียงพอแกหนวยบริการปฐมภูมิ การจัดระบบกรณีเวชภัณฑคางจาย การลดระยะเวลา
ขั้นตอนในการเบิกฉุกเฉิน และการจัดสงเวชภัณฑแกหนวยบริการปฐมภูมิในกรณีการเบิกฉุกเฉิน 
 2. การพัฒนาระบบการเก็บรักษาเวชภัณฑ ในเรื่องการจัดทํารายชื่อยาแชเย็นของหนวย
บริการปฐมภูมิและขอกําหนดในการจัดการยาแชเย็นกรณีไฟฟาดับ 
 3. การสนับสนุนจากโรงพยาบาลแมขายแกหนวยบริการปฐมภูมิ ทั้งในเรื่องการสงเภสัชกร
ออกนิเทศงานแกหนวยบริการปฐมภูมิหรือออกไปปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดอบรมเพิ่มเติมความรู
เร่ืองการใชยาและระบบบริหารเวชภัณฑ และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูปญหาซึ่งกันและกัน 
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 4. จัดหนวยในการประสานงาน ระหวางโรงพยาบาลแมขายและหนวยบริการปฐมภูมิ
โดยตรงทั้งในเรื่องการรักษาพยาบาล และงานบริหารเวชภัณฑ หรืออํานวยความสะดวกแกหนวย
บริการปฐมภูมิในการติดตอประสานงาน 
 
ขอเสนอแนะในการศึกษาครัง้ตอไป 

ในขณะที่ดํา เนินการศึกษา  ผูศึกษาไดพบประเด็นที่นาสนใจสําหรับผูที่สนใจจะ
ทําการศึกษาเรื่องนี้ตอไป ดังนี้ 
 1. ในการศึกษาครั้งนี้ ไดทําการศึกษาเฉพาะในพื้นที่ในเขตอําเภอเมืองลําพูนเทานั้น ดังนั้น
จึงควรทําการศึกษาในพื้นที่อ่ืนๆ ตอไป หรืออาจมีการศึกษาในภาพรวมระดับภาคหรือประเทศ 
 2. ในการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาภาคตัดขวาง (Cross-Sectional) มีการสํารวจครั้งเดียว 
หากมีการศึกษาครั้งตอไปอาจมีการศึกษาในชวงระยะเวลา มีการเขาไปอยูในพื้นที่ที่ศึกษา หรือมี 
การสํารวจขอมูลหลายครั้งในชวงที่ทําการศึกษา 
 3. กอนเก็บขอมูลโดยการสนทนากลุมควรนําผลการศึกษาเชิงปริมาณมาวิเคราะห เพื่อหา
ประเด็นเพิ่มเติม แลวนําประเด็นดังกลาวเพิ่มในหัวขอสนทนากลุม เพื่อจะไดทราบสาเหตุของผล
การศึกษา 
 4. การเพิ่มการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกที่ไมไดรับ
การเปดเผยในการสนทนากลุม 
 
 


